



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ของจีนถึงแก่อสัญกรรม

๒. สหรัฐอเมริกา

- วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองการสมรสของคนเพศเดียวกัน

๑. อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ของจีนถึงแก่อสัญกรรม

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ของจีนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในวัย ๙๖ ปี

อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานคณะกรรมการกลางการทหารในปี ๒๕๓๒

นายเจียง เจ๋อหมิน ได้รับการคัดเลือกจากนายเต็ง เสี่ยวผิง ผู้นำสูงสุดของจีนในขณะนั้นให้เข้ามาแทนที่ นายจ้าว จื่อหยาง ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถจัดการกับการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในเดือนมิถุนายนของปีดังกล่าว

ในปี ๒๕๓๖ นายเจียง เจ๋อหมิน ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของจีน ด้วยการสนับสนุนของนายเต็ง เสี่ยวผิง โดยมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการปฏิรูปและการเปิดเสรีทางการค้า

ในปี ๒๕๔๑ นายเจียง เจ๋อหมิน เดินทางเยือนไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี โดยในระหว่างการเดินทางเยือน ได้แสดงความเห็นอย่างแข็งกร้าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างสองประเทศที่ไม่เหมือนกัน

เมื่อกลับไปประเทศจีน นายเจียง เจ๋อหมิน สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเรื่องความรักชาติในหลักสูตรการศึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีบทบาทในการเพิ่มความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นในหมู่ประชาชนชาวจีน

ในปี ๒๕๔๗ นายเจียง เจ๋อหมิน สืบทอดอำนาจให้นายหู จิ่นเทา และวางมือจากการเมือง แต่ยังคงมีอิทธิพลจนกระทั่งถึงในช่วงไม่นานมานี้

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าอิทธิพลของเขาลดลงเมื่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก้าวขึ้นมา มีอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์

๒. วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองการสมรสของคนเพศเดียวกัน

วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองการสมรสของคนเพศเดียวกัน โดยคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะรับรองร่างกฎหมายดังกล่าว และประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตรียมลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยเร็ว

วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ๖๑ ต่อ ๓๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันและต่างเชื้อชาติในกฎหมายของรัฐบาลกลาง

คำตัดสินของศาลฎีกาในปี ๒๕๕๘ รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในทั้ง ๕๐ รัฐของสหรัฐอเมริกา

แต่ในเดือนมิถุนายน ศาลฎีกาที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมได้ยกเลิกคำตัดสินที่มีมาเกือบ ๕๐ ปี ซึ่งให้สิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญในการทำแท้ง

การพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความกลัวว่าศาลฎีกาอาจกลับคำตัดสินเกี่ยวกับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ซึ่งทำให้พรรคเดโมแครตดำเนินการเพื่อออกกฎหมายของรัฐบาลกลางในการปกป้องสิทธิดังกล่าว

ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้รัฐต่าง ๆ ยอมรับการแต่งงานที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด โดยหมายความว่าจะมีการรับรองสิทธิของคู่สมรส แม้ว่าทั้งคู่จะย้ายไปอยู่ในรัฐที่การแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากศาลฎีกาตัดสินใจกลับคำตัดสินที่ได้มีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้แสดงความยินดีกับร่างกฎหมายดังกล่าว โดยกล่าวว่า "ชาวอเมริกันควรมีสิทธิที่จะแต่งงานกับคนที่พวกเขารัก" และให้คำมั่นว่าจะ "ลงนามทันทีด้วยความภาคภูมิใจ" หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221130_12/

นางณัฐสุน สมสมาน

นักวิเคราะห์สัมพันธ์เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕